

Bài Học 13 * 20 Tháng 9 – 26 Tháng 9

Sự Tái Lâm Của Đức Chúa Giê-su



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Giăng 14:1-3; Ma-thi-ơ 16:27; ITê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Ma-thi-ơ 24:3-14; Ma-thi-ơ 24:42, 44.*

Câu Gốc: “Lòng các người chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các người rồi. Ta đi sắm sẵn cho các người một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các người một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các người đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các người cũng ở đó” (Giăng 14:1-3).

Sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su được nói đến hơn ba trăm lần trong Tân Ước. Đó là những sự dạy dỗ quan trọng nhất của chúng ta. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta là tín đồ Cơ Đốc Phục lâm. Sự dạy dỗ này đã được khắc vào tên của hội thánh chúng ta. Và đó là một phần quan trọng của phúc âm mà chúng ta được kêu gọi để giảng dạy. Không có lời hứa về sự Chúa trở lại, thì đức tin chúng ta sẽ vô dụng. Lễ thật vinh hiển này cho chúng ta sự thành công trong tương lai và khuyến khích công việc truyền giáo của chúng ta.

Người ta có thể lý luận rằng thời gian kéo dài hơn cả sự mong đợi của chúng ta có thể gây sự nghi ngờ trong đức tin của chúng ta vào lời hứa trở lại của Đức Chúa Giê-su. Nhưng điều này không xảy ra. Đối với nhiều người, sự ao ước Đấng Christ trở lại thì mạnh hơn bao giờ hết.

Tuần này, chúng ta sẽ ôn lại Đức Chúa Giê-su dạy gì về “sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-su Christ” (Tít 2:13).

Lời Hứa

Sau Bữa tiệc Cuối cùng, Đức Chúa Giê-su nói với các môn đồ là Ngài sẽ đi đến một nơi mà họ không thể đi với Ngài trong một thời gian (Giăng 13:33). Tư tưởng phải phân rẽ khỏi Thầy mình khiến lòng họ tràn đầy buồn thảm và sợ hãi. Phi-e-rơ hỏi, “Lạy Chúa, Chúa đi đâu? . . . Sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được” (Giăng 13:36, 37). Đấng Christ biết sự mong ước của họ và Ngài hứa sự phân rẽ chỉ trong một thời gian ngắn.

Hãy đọc những lời hứa của Đấng Christ trong Giăng 14:1-3. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh này. Tại sao những lời hứa này có ý nghĩa rất nhiều đối với bạn?

Lời hứa của Chúa không thể mạnh hơn được. Trong tiếng Hy Lạp, lời hứa “Ta sẽ trở lại” được dùng ở thì hiện tại, chứng tỏ Ngài chắc chắn sẽ trở lại.

Đức Chúa Giê-su đã cho chúng ta lời hứa chắc chắn về sự Ngài Tái lâm. Ngài đã không nói “Ta có thể trở lại,” nhưng “Ta sẽ trở lại.” Mỗi lần Ngài nói về sự trở lại, Ngài dùng những chữ mạnh.

Đôi khi chúng ta hứa nhưng về sau không thể giữ được, mặc dù chúng ta cố gắng. Điều này không xảy ra với Đấng Christ. Nhiều lần Ngài chứng minh chắc chắn lời của Ngài đáng tin.

Về sự Ngài đến trong thân thể con người lần thứ nhất, Chúa nói qua Đa-vít, “Này, ta đến” (Thi thiên 40:7). Và Ngài đã đến (Hê-bơ-rơ 10:5-7). Sự Ngài đến lần thứ nhất chứng tỏ sự Ngài trở lại lần thứ hai chắc chắn sẽ xảy ra.

Trong chức vụ Ngài dưới đất, Đức Chúa Giê-su hứa với người cha nản chí, “Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con người sẽ được cứu” (Lu-ca 8:50). Và chắc chắn, con gái của Giai-ru được lành bệnh, mặc dù cô bé đã chết. Đấng Christ tuyên bố, ba ngày sau khi chết, Ngài sẽ sống lại từ mồ mả. Và Ngài đã sống lại. Ngài hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ, và Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến đúng lúc. Chúa tôn trọng tất cả những lời hứa của Ngài trong quá khứ. Tất cả những điều này dường như không thể được đối với sự suy nghĩ của con người chúng ta. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài để trở lại.

Làm thế nào bạn giữ ngọn lửa cháy sáng trong lòng đối với sự trở lại của Đức Chúa Giê-su?

Mục Đích Của Sự Tái Lâm

Chương trình cứu rỗi vĩ đại sẽ kết thúc cách vinh hiển khi Chúa Tái lâm. Nếu Đấng Christ không trở lại, thì sự đến của Ngài trong hình thể con người, sự chết, và sự sống lại không có ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi của chúng ta.

Một trong những lý do căn bản về sự Chúa tái lâm là gì? Xin đọc Ma-thi-ơ 16:27.

Cuộc đời không luôn luôn công bằng. Đúng ra, đời thường không công bằng. Chúng ta thường không thấy sự công bình trong xã hội. Những người vô tội phải đau khổ trong khi các kẻ gian ác dường như thành công. Nhiều người không nhận được điều họ đáng được. Nhưng sự gian ác và tội lỗi sẽ không thống trị mãi mãi. Đức Chúa Giê-su sẽ đến “để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải huyền 22:12).

Lời hứa này cho thấy sự phán xét phải xảy ra trước khi Đấng Christ trở lại. Khi Ngài đến, tương lai của mỗi người đã được quyết định. Đức Chúa Giê-su đã nói đến sự điều tra phán xét này trong ví dụ về tiệc cưới (Ma-thi-ơ 22:11-13). Sự kiện chúng ta bị phán xét bởi việc làm không có nghĩa là chúng ta được cứu bởi việc làm hay bởi được điểm cao. Sự cứu rỗi là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bởi đức tin chấp nhận trong Đức Chúa Giê-su (Mác 16:16; Giăng 1:12) mà chúng ta bày tỏ bằng hành động của mình. Sự quan trọng về lời hứa trong Ma-thi-ơ 16:27 là sự công bình sẽ được thực hiện. Cũng vậy, vào lúc Chúa tái lâm, những người ngủ trong Ngài sẽ được sống lại để được sống đời đời. Vì chúng ta biết những người chết đang ngủ trong mồ mả, lời hứa về sự Tái lâm và sự sống lại để sống đời đời thì rất quan trọng đối với chúng ta.

“Trong khi trái đất rung động với sấm chớp, tiếng nói của Con Đức Chúa Trời kêu gọi các thánh đang ngủ. Ngài nhìn mồ mả các thánh, rồi giơ tay lên trời, kêu lên, ‘Hãy thức dậy, thức dậy, thức dậy, những người ngủ trong bụi đất, hãy thức dậy!’ Khắp trái đất, những người chết sẽ nghe tiếng đó, và những người nghe sẽ sống lại. Và cả trái đất sẽ vang lên bước chân của đạo quân lớn của mỗi nước, mỗi chủng tộc, tiếng nói, và dân chúng. Họ đến từ ngục tù sự chết mặc áo vinh hiển vĩnh cửu, kêu lên, ‘Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu?’ (1 Cô-rinh-tô 15:55). Và những người còn sống cùng các thánh sống lại đồng vang lên một tiếng kêu hân hoan ngân dài trong sự chiến thắng.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 644.

Đức Chúa Giê-su Trở Lại Cách Nào

Trong Ma-thi-ơ 24, Đấng Christ nói đến sự dạy dỗ sai lầm về sự Tái lâm của Ngài. Ngài cảnh cáo các môn đồ chống lại những người nhân danh Ngài mà nói rằng, “Ta là Đấng Christ” (Ma-thi-ơ 24:5, cũng đọc câu 23-26). Đức Chúa Giê-su không muốn những người theo Ngài bị lừa gạt. Vì thế, Ngài nói rõ ràng cách Ngài sẽ trở lại.

Xin đọc Ma-thi-ơ 24:27 nói Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại thế nào?

Chớp không thể che dấu được. Nó nháng và chiếu sáng cả bầu trời để mọi người đều thấy. Khi Đức Chúa Giê-su trở lại cũng vậy. Không cần quảng cáo để kêu gọi mọi người chú ý. Mỗi người, tốt hay xấu, được cứu hay bị hư mất, “ngay cả những người đâm Ngài” (Khải huyền 1:7), cũng sẽ thấy Ngài trở lại (Ma-thi-ơ 26:64).

Xin đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 giúp chúng ta hiểu sự Tái lâm sẽ giống như gì?

Khi tái lâm, Đấng Christ sẽ đến với tất cả sự vinh hiển của Ngài như “VUA CÁC VUA VÀ CHÚA CÁC CHÚA” (Khải huyền 19:16). Khi Ngài đến lần thứ nhất như một người, Con Chúa Trời đến một mình và không có chút vinh hiển nào. Ngài không có “sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được” (Ê-sai 53:2). Nhưng lần này, Ngài sẽ đến với tất cả sự vinh hiển của Vua muôn vua với “các thiên sứ thánh” (Ma-thi-ơ 25:31) và “dùng tiếng kèn rất lớn” (Ma-thi-ơ 24:31). Nếu tất cả các điều đó chưa đủ, thì có những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại.

Nếu chúng ta tin Chúa về một biến cố tuyệt vời như sự Tái lâm, tại sao chúng ta không tin cậy Ngài về mỗi phần của đời sống chúng ta?

Khi Nào Đức Chúa Giê-su Sẽ Trở Lại

Đức Chúa Giê-su nói về đền thờ “sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống” (Ma-thi-ơ 24:2). Các môn đồ đều ngạc nhiên. Họ hỏi, “Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (câu 3). Trong sự suy nghĩ của họ, sự hủy diệt thế gian sẽ xảy ra vào lúc cuối cùng của lịch sử khi Đức Chúa Giê-su trở lại.

Câu trả lời khéo léo của Đức Chúa Giê-su đã kết hợp những dấu hiệu của cả hai biến cố: sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 S.C. và sự Tái lâm của Ngài. Ngài trả lời như vậy vì các môn đồ chưa sẵn sàng để hiểu sự khác biệt giữa hai điều đó.

Điều quan trọng cho chúng ta để hiểu bản chất và mục đích của các dấu hiệu này. Đó là vì “về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi” (Ma-thi-ơ 24:36). Các dấu hiệu cho thấy các biến cố lịch sử để cảnh cáo chúng ta rằng sự Ngài gần đến, ở ngay trước cửa. Chúng ta không bao giờ nên định ngày Chúa đến, nhưng chúng ta đừng bao giờ làm ngơ thời gian chúng ta đang sống.

Xin đọc Ma-thi-ơ 24:3-14, 21-26, 29, 37-39 (xin cũng đọc Mác 13 và Lu-ca 21). Ở đây Đức Chúa Giê-su cho thấy hình ảnh nào của thế giới? Bằng những cách nào hình ảnh đó phù hợp với thế giới chúng ta đang sống bây giờ?

Đức Chúa Giê-su muốn hướng tâm trí các môn đồ tới sự kiện quan trọng là sự Ngài gần đến. Thật ra, cả bài giảng của Ngài nói với các môn đồ như họ còn sống khi Ngài trở lại (xin đọc Ma-thi-ơ 24:32, 33, 42). Đối với mỗi người chúng ta, sự Chúa tái lâm không bao giờ xa hơn là giây phút sau khi chúng ta chết. Sự chết là một giấc ngủ say. Chúng ta nhắm mắt khi chết. Và dù một năm hay một ngàn năm trôi qua cũng không sao. Điều sau đó chúng ta biết là sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su. Vì thế, tư tưởng của sự gần đến của Đấng Christ, mà Phao-lô, Phi-e-rơ, và Gia-cơ nói đến, thật hoàn toàn hợp lý. Đối với mỗi người chúng ta, sự Chúa trở lại không bao giờ dài hơn một khoảnh khắc sau khi chúng ta chết. Tư tưởng này giúp chúng ta hiểu thế nào “sự rất gần” của việc Đấng Christ tái lâm?

Thứ Năm * 25 Tháng 9

Hãy Tỉnh Thức Và Chực Cho Sẵn

Tại sao điều quan trọng cho chúng ta là luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện về việc Đức Chúa Giê-su tái lâm? Xin đọc Ma-thi-ơ 24:42, 44.

Điều quan trọng về bài giảng của Đức Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 24 là phải canh chừng, nghĩa là tỉnh thức. Điều này không có nghĩa là đợi một cách lười biếng nhưng luôn luôn canh chừng. Giống như chủ nhà canh chừng kẻ trộm (Ma-thi-ơ 24:43). Trong khi chờ đợi cách cẩn thận, chúng ta có việc phải làm. Cũng như người đầy tớ trung thành làm bổn phận chủ giao phó trong khi chủ vắng mặt (Ma-thi-ơ 24:45; Mác 13: 34-37).

Thái độ nào sẽ nguy hiểm cho chúng ta là những người tuyên bố tin vào sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su? Hãy đọc Ma-thi-ơ 24:48-51 và Lu-ca 21:34, 35. Làm thế nào chúng ta có thể tránh đừng có thái độ đó? Tại sao điều lỗi lầm rất dễ dàng để phạm nếu chúng ta không cẩn thận?

Ví dụ về đầy tớ gian ác rất nghiêm trọng đối với chúng ta là Tín đồ Cơ Đốc Phục lâm. Đầy tớ này tiêu biểu cho những người tuyên bố tin rằng Đấng Christ sắp trở lại, nhưng không gần lắm. Tin rằng Chúa trì hoãn, họ nghĩ mình còn thì giờ để sống ích kỷ và hưởng những khoái lạc tội lỗi. Họ nghĩ còn nhiều thì giờ để chuẩn bị cho sự Tái lâm. Nhưng không may, tư tưởng này là một cái bẫy vô cùng độc hại. Đó là vì không ai biết khi nào Đức Chúa Giê-su trở lại. Ngay cả nếu Đấng Christ chưa đến, bất cứ ai trong chúng ta có thể chết cách bất ngờ. Nhưng trên hết, tiếp tục trong tội lỗi thì nó sẽ từ từ làm lương tâm chúng ta cứng rắn đến nỗi càng khó khăn hơn trong việc ăn năn. Quý sứ không quan tâm đến việc chúng ta tin vào sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su hay không miễn là chúng ta không chuẩn bị cho sự tái lâm đó.

Làm thế nào chúng ta có thể sẵn sàng ngay hôm nay? Bởi sự ăn năn và xưng những tội chưa ăn năn với Đức Chúa Giê-su, bởi sự phục hồi đức tin chúng ta nơi sự chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, và bởi hiến dâng hoàn toàn ý muốn chúng ta cho Ngài. Đồng bước đi gần bên Ngài, chúng ta có thể vui hưởng sự bình an sâu xa là được bao phủ bởi áo công bình của Ngài

Bạn nghĩ nhiều thế nào về sự Tái lâm? Điều đó ảnh hưởng bạn bao nhiêu? Làm thế nào chúng ta giữ sự quân bình đúng lúc làm công việc hằng ngày trong khi vẫn mong đợi Đấng Christ trở lại?

Nghiên Cứu Bồ Túc:

Ellen G. White, “On the Mount of Olives,” tr. 327-636, trong *The Desire of Ages*; “Heralds of the Morning,” tr. 299-316, trong *The Great Controversy*.

“Chẳng bao lâu ở phía đông xuất hiện một đám mây đen nhỏ, bằng nửa nắm tay người. Đấng Cứu Thế đến trong đám mây đó. Xa xa, đám mây dường như bao phủ trong sự tối tăm. Dân sự Đức Chúa Trời biết đây là dấu hiệu của Con người. Họ ngược nhìn đám mây trong sự yên lặng nghiêm trọng. Khi đám mây đến gần trái đất, nó trở nên sáng hơn và vinh hiển hơn, cho tới khi trở thành một đám mây trắng lớn. Ở phía dưới, nó cháy đỏ như lửa. Ở phía trên là cái mống của lời hứa Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-su tiến tới như một vị Vua chiến thắng. . . . Với những bài ca du dương của thiên đàng, vô số thiên sự thấp tùng Ngài. Bầu trời đầy dẫy các thiên sứ – ‘mười ngàn lần mười ngàn, và hằng ngàn ngàn.’ Không ngòi bút nào của loài người có thể miêu tả được cảnh đó. Không trí óc nào của loài người có thể tưởng tượng được sự vinh hiển như vậy.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 640, 641.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Chúng ta cần tin vào sự Đấng Christ sắp trở lại. Nhưng làm thế nào có thể tránh những nguy hiểm là đi quá xa trong sự suy nghĩ của mình?
- 2 Hãy nghĩ kỹ về tư tưởng sự Tái lâm không bao giờ quá xa cho mỗi người chúng ta là cá nhân. Đó là vì sự chết của chúng ta không bao giờ quá xa, dù chúng ta sống bao lâu. Tư tưởng này nói gì về sự Tái lâm thật sự gần gũi thế nào?
- 3 Bạn trả lời thế nào những người chế nhạo tư tưởng về sự Tái lâm? Trước khi trả lời, cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Nhìn vào những việc từ quan điểm của họ. Sau khi làm vậy và thấy những lý luận của họ, hãy nghĩ đến câu bạn có thể trả lời.
- 4 Còn về tư tưởng này thì sao, là dân sự, chúng ta có thể giúp làm sự Tái lâm tới mau hoặc tới chậm hơn? Có sự tranh luận nào về hai sự tư tưởng đó?
- 5 Nếu bạn biết Đức Chúa Giê-su sẽ đến tuần tới, bạn sẽ thay đổi đời sống mình thế nào?